

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๕๖๗



ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

ถนนเทศบาล ๔-๑ อต ๕๓๑๕๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย

เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๔/ว ๓๓๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในพื้นที่ เช่น การดำเนินการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือดำเนินโครงการ กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใดที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้าน พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย หรือโครงการในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ในนาม) (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง)

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ **ปลัดอำเภอ(จพ.บค.ชำนาญการพิเศษ)** นายอำเภอท่าปลา

โทร. ๐-๕๕๔๘๙-๙๕๘๑

นายอำเภอท่าปลา

E-mail : [ThongtinThaPla@gmail.com](mailto:ThongtinThaPla@gmail.com)

# ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๔/ว ๓๓๐๓



ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์  
เลขที่รับ ๓๕๖๑  
วันที่ ๒๕ ๑๐ ๖๗  
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๓๐๖๘

ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในพื้นที่ เช่น การดำเนินการจัดประชุม ผูกอบรม สัมมนา หรือดำเนินโครงการ กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใดที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย หรือโครงการในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)

เรียน นายอำเภอท่าปลา

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรแจ้ง อบท. ในพื้น

พิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางปริศนา อุ่นเต็มใจ)

ท้องถิ่นอำเภوتاปลา

ปลัดอำเภอ(จพง.บค.ช.น.เกษตรและสหกรณ์)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๔๘๕

ผู้ประสานงาน นางสาววงศ์ติมา อุดมสุข ๐ ๘๓๐ ๑๘๐ ๐๕๓

๑๖๖  
๑๖๖๐.๒๖

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๓๐๖๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
เลขที่รับ..... 4๓0๓  
วันที่..... 13 ก.ค. 25๖7  
เวลา..... 161  
 บท.  บถ.  สส.  กม.  กง.  บป.  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗) กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๒๕๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๒๒๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง รวมทั้งขอความร่วมมือจังหวัดเตรียมสนับสนุนการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขอให้นายอำเภอแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเตรียมการและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในพื้นที่ เช่น การดำเนินการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือดำเนินโครงการ กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ทราบว่างค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใดที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย หรือโครงการ

ในลักษณะ ...

ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุแผนงาน/โครงการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยเฉพาะ “โครงการหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย” ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้าน ตำบล

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน โครงการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้เข้าไปมีส่วนร่วม กับโครงการและกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย หรือโครงการในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกचित्त มีเกียรติ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(รวมหนังสืออ้างอิง)

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

กลุ่มงานอำนวยการ จัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒-๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0818\_4@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายสุรัตน์ นุชอุทัย โทร. ๐๙-๔๘๖๔-๓๑๑๓